

lọ nến thủy tinh thiết kế hình chiếc lá trang nhã có nắp đậy

Tại sao chọn [đồ thủy tinh đầy năng](#)

- Cống hiến tối đa cho thiết kế, không bao giờ nén chất lượng
- [đồ thủy tinh đầy năng](#) bảo vệ nghiêm ngặt các thiết kế của khách hàng, tất cả các mặt hàng được thiết kế mới từ chúng tôi đã không bị sao chép trong ba năm.
- Chất lượng sản phẩm là trọng tâm chính trong [đồ thủy tinh đầy năng](#). [đồ thủy tinh đầy năng](#) đã từng phá hủy 80.000 chiếc bình thủy tinh hầu như không có tí vết.



Mô tả Sản phẩm

tên sản phẩm	lọ nến thủy tinh thiết kế hình chiếc lá trang nhã có nắp đậy
thời gian mẫu	1. 5 ngày nếu có hình dạng và kích thước kính 2. 15 ngày, nếu bạn cần kính có hình dạng và kích cỡ mới
Đo lường	Mã số:SGHYJ20051915 Thân hình: Đường kính trên cùng: 88mm Đường kính đáy: 88mm Chiều cao: 66mm Trọng lượng:325g Dung tích:250ml Nắp: Đường kính:89mm Chiều cao:25mm Trọng lượng:185g Moq: 5000 chiếc
đóng gói	Đóng gói bình thường, hộp quà tặng cá nhân, hộp PVC, hộp cửa sổ, hộp màu, hộp màu trắng, v.v.
Thời gian giao hàng	Trong vòng 35 ngày sau khi mẫu và đơn hàng được xác nhận
Chính sách thanh toán	Đặt cọc trước 30% bằng T / T và số dư so với bản sao của B / L
lô hàng	Bằng đường biển, đường hàng không, Express và đại lý vận chuyển của bạn được chấp nhận
dịp sử dụng	Trang trí nhà cửa, Trang trí đám cưới, Ủng hộ đám cưới, Tặng cường trang trí,



Như tô điểm địa phương, đá cẩm thạch [chân nền thủy tinh và chai dầu thơm](#) không thua kém các "đối thủ" khác, và sự thể hiện kết cấu thường đến từ sự chi tiết.



Những chiếc giá nến tinh tế và những chai dầu thơm trang nhã đều có thể được trình bày đẹp mắt với hoa văn bằng đá cẩm thạch, và kết cấu mang lại cho đồ nội thất một kết cấu và nét mới.



trang trí này [lo nến và lo dầu thơm](#) bộ là món quà hoàn hảo của tình bạn hoặc một món quà cao cấp trang nhã cho những người thân yêu của bạn. Mọi người sẽ đánh giá cao chất lượng của nghệ thủ công trong bộ tinh tế này.

đá cẩm thạch cổ điển này [nến thủy tinh và chai thơm](#) là sự lựa chọn tuyệt vời cho nến thơm cao cấp. Nó rất linh hoạt để sử dụng xung quanh nhà, gia đình hoặc tiệc cưới như một cốc hương liệu hoặc như một vật trang trí trung tâm đám cưới trong một chiếc bình.









Chúng tôi rất mong nhận được yêu cầu và hợp tác của bạn.

Vui lòng liên hệ với Chally: sales32@sunnyglassware.com